

Nhân dịp chuyển Ông Nguyễn Tiến Hữu và TT Nguyễn Văn Thiệu, lòng tôi kính nhớ đến Trung Tướng Nguyễn Văn Hữu,

vì nhiệm vụ thiêng liêng của mình quân, nên xin bớt chút điếu, để vong linh Trung Tướng Hữu được vui lòng nơi Núi Cấm Chúa.



Ông là người đã thấy rõ cái họa mà tụi nó năm 1974. Mặc dù thân mình với Cố Trần Văn Hữu,

Ông chä nghe tin đän vä mät bäc thä, tuy nhiên Ông vän không tìm đäc mät bän sao cäa bäc thä chiän läc sinh tä cäa miän Nam; bäc thä cäa TT Richard Nixon, ngày 15 /11/1972 cho TT Thiäu, cam kät "I repeat my personal assurance to you that the United States will react very strongly and rapidly to any violation of the agreement. ...". (1)

Ngoài ra Tráng Hiäu đã có nhiäu tiän liäu liên quan đän sä phän miän Nam. Tiäc räng chäa đäng thäi đäm đä tôi khai triän thêm.

Träc khi giä biät VN ngày 13/06/1974, tôi đã tìm đän nhà mät ca sĩ tài hoa näi tiäng, khoäng 7:30 chiäu ngày 12/06/1974. Đäng 6 giä chiäu hai ngäi chäa bao giä quen biät väi tôi, đã gäp tôi täi Câu Läc Bä An Đäng; chúng tôi trao đäi mät khäu nhä läi Träng Hiäu đã cho tôi biät trong bäa cäm träa cuäi cùng väi Träng Hiäu, täi câu läc bä näy hän mät tuän lä träc đä.

Hä đäa cho tôi mät cái máy thu âm rät nhä, chä cách sä đäng và ngäy trang trong bä quân phäc. Theo đäng khäu länh cäa Träng Hiäu, tôi không đäc phép häi tên tuäi và cä quan làm viäc cäa hä. Nhiäm vä cäa tôi là tìm hiäu Näng ca sĩ äy có biät gäi vä bäc thä häa hän can thiäp cäa Ông Nixon väi TT Thiäu, träc khi TT Thiäu bäng lòng ký bän Hiäp Đänh Paris, khi Näng gäp gä thäng xuyên väi mät ngäi em cäa TT Nguyän Văn Thiäu. Vä näy giä chäc vä Bí thä kiêm Tham vä Báo chí cho TT Thiäu (hiän còn säng ä Mä) täi thäi đäm đä. Sau đä tôi sä tùy cäng biän, căn cä vào biän chuyän cäa cuäc đäm thoäi .

Sau khi tìm đän nhà Näng, hai ngäi đäng chä xa ngoài nhà, còn tôi thì gõ cäa nhà Näng. Tôi đã ngäc nhiên khi thäy Näng đäng ä väi cä thân sinh täi mät căn nhà trong ngõ häm täi Sài Gòn. Ông Cä hình nhä ngäi Thanh Hóa hay Nghä An. Näng có näc da bánh mät väi nút ruäi thät duyên dáng. Tiäc thay Ông Cä ngäi kä bên näng, nên tôi không thä đi vào chä đäch cäa cuäc gäp gä. Tôi đäng đäy cáo tä Näng và Ông Cä không đäy 10 phút. Sau khi trä läi câu läc bä, hai vä đä yêu cäu tôi trä läi cái máy ghi âm cho hä, và báo väi tôi sä có ngäi đäa tôi ra Phi träng Tân Sän Nhät vào ngày mai, đä đä phòng các trängäi gây ra, có thä làm tôi không đäc đäp máy bay đi du häc.

Tiäc thay tôi läi đänh mät cái đäa chä căn nhà trong ngõ häp cäa Näng khi tôi qua Mä. Trong thäc tä tôi đã có quyät đänh không nên đä näng liên hä đän chuyän sinh tä näy sau khi räi nhà Näng; läi säng bình đä, Ông Cä chät phát, sä thành thät và nhä nhä vô tä cäa Näng, là các yäu tä cho viäc quyät đänh cäa tôi.

Tác Giả: Trần Văn Thọ äng
Thứ Năm, 10 Tháng 6 Năm 2010 21:01

Một năm tìm kiếm cái bọc thép của tôi nay chẵn là công dã tràng, mặc dù mật sĩ chỉ nhận được minh, gia đình có HK, đã tận tình giúp sức; họ đã làm nhiệm vụ chuyển nhượng giúp tôi tìm bọc thép ở y trong thời gian tôi học tại Fort Leavenworth, mặc dù họ biết rằng họ có thể bắt tôi sống hay mật mã ngụy chặn.

Mùa hè năm 1975 tôi lên Tòa Bạch Ốc, nhận giấy giới thiệu của TT Gerald R. Ford, đến gặp Ông Đinh Bá Thi, Quan Sát Viên CSVN tại LHQ ở New York. Lý do tôi đến Ông Ford chỉ để nhận cung cấp phôi thuốc tiêm vé máy bay, đưa đón, khách sạn ... là vì cú điện thoại trước giúp ông sponsor của tôi và Ông TT Ford.

Ông sponsor của tôi là một đội tự nguyện của bang miền trung nước Mỹ; Ông là một người bạn thân của TT Ford. Chính ông đã lái xe, giúp tôi thu xếp hành trang tại trường Chanh Huy và Tham Mưu HK tại Fort Leavenworth, cung cấp cho tôi một căn nhà tiện nghi miễn phí. Lý do Ông chấp nhận làm người đỡ đầu cho tôi vì thành tích quá khứ và khả năng thu hút của tôi tại trường; đặc biệt là bài tiểu luận nước ngoài - tại thời điểm đó - trong một lớp học về môn chiến lược. Tôi đã được nghe giới thiệu pháp âm bằng hóa thạch chiến lược tại Trung Đông, bằng cách thiết lập một quốc gia tự trị cho người Palestinian. Dĩ nhiên tất cả khóa sinh đều chọn đi cái tiểu luận kỳ quái này, ngoài trừ các sĩ quan đang minh thu các khối A- Ráp. Ông huấn luyện viên chiến lược cho tôi đi tìm F. Tôi đã khiêu vũ với vợ tôi trong chuyến đi và được ông đưa các bài phân tích chiến lược của tôi. Kết quả là ông HLV phụ cho tôi con A của môn chiến lược. Ngày nay tôi vẫn hạnh phúc để giữ cái bọc thép của trường CHTMHK. Sau này tôi cũng đã sống được cái tiểu luận này trong một lớp chính trị học tại HK. Ông giáo sư tôi là người Do Thái, nhưng ông vẫn cho tôi con A trong bọc thép của ông B.A toán. Để cảm ơn cho sự đi để chân tình của ông sponsor, tôi đặt tên ông trong cái bọc thép nhân toán, rồi gửi cho Ông vào mùa hè năm 1977, trước khi tôi gặp ông và gia đình của ông để nhận học graduate schol.

Ông TT Gerald Ford và Ông Phó Tá cho TT Ford - tôi không còn nhớ tên - đã tiếp tôi tại bàn giới thiệu của Ông trong trường. Tuy nhiên chính ông phó tá đưa cho tôi bọc thép giới thiệu của TT Ford, rồi ông tiếp gia tôi. Ông Ford tận tình hỏi tôi lý do chính tôi muốn gặp phái đoàn QSV tại LHQ của CSVN, do Ông Đinh Bá Thi làm trưởng phái đoàn. Tôi đã trình bày khoảng 40 phút với Ông nhưng để tôi muốn nói, cũng như yêu cầu Ông có chính sách giúp đỡ riêng biệt với các người tại nước CSVN, cũng như phải có biện pháp với CSVN khi họ đã vì phạm tội phạm Paris. Ông đã hỏi tôi có phải là phát ngôn viên của TT Nguyễn Văn Hữu hay không. Tôi trả lời, tôi chỉ là người thi hành cái di chúc của Thủ tướng Nguyễn Văn Hữu. Ông trả lời rằng chính phủ HK sẵn sàng bang giao với CSVN, cũng như vì lợi ích kinh tế cho VN, miễn là CSVN không bêu tù Quân Cán miền Nam. Ngoài ra Ông Ford cũng khuyên tôi, không nên tung ra các bọc thép tại một của hai chính phủ HK và VNCH trong thời điểm này nếu tôi biết. Tôi trả lời, tôi sẽ nghe lời Ông. Sự thất bại thì tôi cũng như chúng biết mô tả về các bọc thép tại một nay. Tôi chỉ phân nản với ông sponsor với tôi, với tôi làm ông sponsor của tôi hiểu lầm rằng tôi đã có bọc thép cam kết lịch sử đó, nhưng tôi không muốn tung ra vì tôi không muốn HK mất uy tín với tôi

giữ i.

Trước khi tôi biết TT Ford, tôi đã nhớ Ông cung cấp địa chỉ của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng. Khoảng 15 phút sau, có người đã gõ cửa để giao địa chỉ cho tôi.

Khoảng 8 giờ tối đêm đó, tôi tìm địa chỉ nhà của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng. Mục đích chính của tôi là mua thông báo về TT Ngô Trưởng, là tôi đang có thể giữ thiếu của TT Ford, để lên gặp phái đoàn QSV tại New York. Sau đó tôi mua hỏi TT Ngô Trưởng có biết hay có trong tay bức thư cam kết giữa hai vị tướng không hay không. Cuối cùng là tôi mua nghe nói người cha giáo của TT Ngô Trưởng trước khi tôi bay lên New York. Tôi thay tôi gặp địa chỉ bà Trung Tướng Ngô Quang Trưởng mà thôi, vì TT Ngô Trưởng phải về nhà. Bà tướng tiếp tôi tại phòng họp nhỏ khoảng ba mươi phút. Bà tướng là người Bắc, rất đẹp, duyên dáng và lịch sự. Hình như Bà có tâm sự, Bà là con gái của nhà văn nổi tiếng trong văn học. Ngày nay tôi không biết Bà tướng còn như cuộc gặp gỡ biết không? Cách đây mấy tháng, tôi đã liên lạc với Đới tá Đào Mạnh Xuân, để hỏi thăm E-mail của Bà tướng; mục đích là tôi mua chia buồn mua về Bà, cũng như bày tỏ lòng kính trọng đối với vị vị tướng tài ba. Tuy nhiên Đới tá Xuân hỏi âm rợ Ông sẽ chuyển nói chia buồn của tôi đến Bà tướng; tôi nghĩ rợ Bà tướng đã quên chuyển năm 1975.

Sáng hôm sau, tôi bay lên New York để gặp phái đoàn QSVLHQ của CSVN.

Tôi xin tóm lược nội dung cuộc đàm thoại:

- (1) CSVN nên đối xử với quân cán miền Nam trong tình thân ái vì thế chí nhân lược quốc phòng và phát triển kinh tế. Vì vậy họ không được bắt tù các chí nhân họ của chúng tôi.
- (2) CSVN phải mở m mở và thiệt lập bang giao với khối dân chúng toàn thế giới các khối, nhất là với HK để cân bằng hóa chí nhân lược quốc giao và quân sự với Trung quốc, .
- (3) CSVN không thể tin tưởng Trung quốc vì chính sách ngợi Tàu là xâm lăng và đô hộ dân tộc VN, căn cứ vào lịch sử VN và chế độ chia đôi VN của Mao Trạch Đông. Vì thế họ không bao giờ mua VN hùng mạnh khi VN đã thế ngợi.

(4) CSVN không được khiêu khích và hiểu chi về các nước lân bang, nhất là đối với Trung cộng.

(5) CSVN nên sống độc lập như thành phần chủ yếu và yêu nước của Quân Cán Miến Nam, để cùng nhau phát triển đất nước và bảo vệ Tổ Quốc VN yêu quý.

.....

Ngoài ra tôi cũng thông báo cho bạn biết những gì Tướng Thọ Ford đã nói với tôi.

Tôi được biết Ông Đinh Bá Thi đã công khai trình bày và thuyết phục Ông Lê Duẩn, và có thể với các tay đĩnh cao trí tuệ của Đảng CSVN. Sau đó ông Thi đã bám sát tôi VN vì bất tình nghi làm gián điệp cho ngoại bang.

Họu quả thực nhất của sự ngu dốt của đảng CSVN là để mất mọt ít lãnh thổ trong cuộc chiến tranh ngu dốt giữa CSVN và Trung cộng. Quân đội Nhân Dân đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ Quốc VN, tuy nhiên Đảng CSVN đã giết QĐND. Ngày nào đó tôi sẽ đi thì gì để biết mình những gì tôi viết. Ngày nay QĐND phải như đến biết n cần lịch sử này, để có sự lựa chọn, Đảng hay Tổ Quốc Việt Nam.

Họu quả thực hai là nền kinh tế CSVN bị suy sụp tồi tệ sau năm 1975.

Họu quả thực ba là hàng trăm ngàn người Việt bỏ mình trên biển để tìm tự do.

Họu quả thực tư là CSVN bị cô lập trước thế giới tự do, nên CSVN phải lệ thuộc vào Trung cộng mà thôi, rồi biến thành kẻ Việt Gian bán nước cho Trung Cộng ngày nay.

Ngày nay CSVN chỉ giao thiệp với Hoa Kỳ theo thói quen mà thôi, nên không đủ khả năng

Di Chúc Của Trung Tướng Nguyễn Văn Hữu hay Mất Ít Đồ Kiện Lịch Sử VN

Tác Giả: Trần Văn Thọ äng

Thứ Năm, 10 Tháng 6 Năm 2010 21:01

thuyết phục chính phủ HK nhập cuộc tích cực để bỏ rơi VN, chúng tôi tham vọng đồ họa Trung Quốc. Đó là hậu quả thật năm.

Kính xin đừng bỏ tức thêm.

Ngày nay nghe chuyện kể của ông Nguyễn Tiến Hoàng và Tướng Thọ Nguyễn Văn Hữu, tôi bỗng thấy buồn vô hạn. Phải chi Ông Hoàng hay Ông Hữu can đảm dùng lá thư này, bắt chết TT Ford để đòi hỏi mất ít tiền sách cho chúng tôi, như những gì Tướng Hữu đã nói chuyện với tôi tại Cầu Lộ Cầu Bể An Đông trước khi tôi đi du học. Phải chi Ông Hữu hay Ông Hoàng sẵn sàng lá thư này, bằng cách tiết lộ nó trước Quốc Hội Hoa Kỳ hay với TT Ford, khi họ đòi hỏi quân viện và sự can thiệp của HK từ năm 1973 đến năm 1975, thì sự phẫn nộ nam có thể khác hẳn? Tôi hiểu, TT Hữu hay ông Hoàng có thể hi vọng nguy hiểm mà sự sống như chết, nhưng tôi không chấp nhận việc hai ông không chịu chịu trò chuyện ráo rắng để cứu quốc trong giai đoạn khủng hoảng thiệt đó. Tôi không đồng ý rằng ông Hoàng đã có bức thư này và nhiều bức thư tôi mất khác trong tay khi ông qua Mất năm 1975.

Sau đây là những lý do chính để tôi viết bài này.

Thứ nhất là chính các lãnh đạo cao trí tuệ của Đảng CSVN và ông Lê Duẩn đã quá kiêu ngạo "tự", vì họ bỏ bê tâm thần - bệnh nhân làm anh hùng bá đạo. Chính họ đã đổ lỗi cho con cháu cái bệnh di truyền đó cho đến ngày nay. Hậu quả đau đớn nhất là cuộc sống lam lũ nghèo đói của hơn 90% dân số VN, cũng như họa xâm lăng như tằm ăn dâu của Trung Cộng ngày nay.

Thứ hai là để nhắc nhở cho Quân Đội Nhân Dân hậu duệ, phải luôn luôn nhắc nhở lịch sử của các tiền bối của họ, nhất là cuộc chiến Việt-Trung trong quá khứ, để có mặt sự lừa dối, Tội Quái Yêu Quý VN hay Đảng CSVN.

Thứ ba là để các sĩ gia VN có ít sự kiện khi họ viết lịch sử VN.

Thứ bốn là để cảm ơn TT Gerald R. Ford và Ông sponsor của tôi, đã tận tình giúp đỡ tôi, mất những lính thuyết sống và cô thư, khi tôi chấp nhận thi hành cái bệnh di chúc lịch sử của Hữu Thọ Nguyễn Văn Hữu.

Di Chúc Của Trung Tướng Nguyễn Văn Hữu hay Mất Ít Dữ Liệu Lịch Sử VN

Tác Giả: Trần Văn Thọ äng

Thứ Năm, 10 Tháng 6 Năm 2010 21:01

Thế này là để phân biệt một số tài liệu CIA, đã xem thông tin các Tướng lĩnh VN. Các tài liệu này cũng không bao giờ đề cập đến Tướng Nguyễn Văn Hữu. Các chiến công hiển hách của Tướng Hữu như hành quân vượt biên Cam-Bốt, như Hành Quân Toàn Thế hay trận đánh Snoul có tôi tham dự, đều bị quên trong Quân sử VN. Tuy nhiên ngày nay nhóm nghiên cứu Lịch sử VN đã tuyên dương Tướng Hữu trong chiến dịch Pleime, cũng như đánh giá Tướng Hữu là một trong bốn thiên tài quân sự VN. Cho đến ngày nay các sử gia VN và CIA không bao giờ biết, Thiệu Tướng Nguyễn Văn Hữu là một thiên tài về môn chiến lược quân sự và quân sự. Ngoài ra ít ai biết về lòng ái quốc và khả năng tổ chức tình báo của Ông. Ngày xưa tôi chỉ là người lính trẻ mới, chúng tôi mô tả về những hoạt động tình báo sau hậu trường của chính phủ TT Thiệu, cũng như tầm quan trọng của di chúc Tướng Hữu. Làm sao mà tôi biết căn nhà của Nàng ca sĩ đó; làm sao mà tôi biết những sự liên hệ giữa Nàng ca sĩ và ông em của TT Thiệu. Chúng ta là do họ thông tin báo của Tướng Hữu, đã cho tôi đi đến những điều mà thôi. Ngày nay tôi hiểu giá, Tướng Hữu là một viên ngọc quý của dân tộc VN, bị vùi dập dưới bãi (2).

Thế sáu là tôi muốn đề cập thêm một nghi vấn về cái chết bí ẩn của Tướng Hữu(2). Phải chăng Tướng Hữu đã chết vì Ông đã cố tìm các bí mật của hai vợ Tướng Thế ng Hoa K và VNCH? Xin đề cập câu trả lời cho các sử gia.

2. Điềm Thiệu Của Phu Nhân Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

Ngày 31/5/2010 Ông Paul Van đã gửi đi một thư cho tôi, thông báo nội dung của cuộc đàm thoại giữa Phu nhân Tướng Trưởng và Ông Paul Van:

Kính Ông Trần Văn Thọ äng ,

Xin tin Ông rõ: Bà Ngô Quang Trưởng đi một thư thông báo với tôi vào trưa ngày 31/5 rằng: "Nhà tôi và tôi (Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và phu nhân) nhận lời mời của Trung Tướng Cushman, Giám Đốc Command & Staff College, Fort Leavenworth, Kansas tham dự khóa khóa năm 75, vì trong khóa này có vài sĩ quan QLVNCH theo học và ra trường sau khi miền Nam VN bị CS chiếm chiếm ...

Vì thời gian quá lâu, tôi nhớ không rõ lắm, chúng tôi đã gặp các SQ khóa sinh, trong số đó có Trung tá Thọ äng".

Sau đây là lời bình phẩm của tôi.

Tôi khâm phục trí nhớ mình mẹ n của Phu nhân Tướng Ngô Quang Trưởng, căn cứ vào câu nói "Nhà tôi và tôi (Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và phu nhân) nhận lời mời của Trung Tướng Cushman, Giám Đốc Command & Staff College, Fort Leavenworth, Kansas tham dự lễ mãn khóa năm 75, vì trong khóa này có vài sĩ quan QLVNCH theo học và ra trường sau khi miền Nam VN bỏ CS cộng sản chiếm ..."

Tuy nhiên tôi thông cảm trí nhớ của con người thường bỏ quên chi tiết, như phu nhân Tướng Ngô Quang Trưởng đã phát biểu: "Vì thời gian quá lâu, tôi nhớ không rõ lắm, chúng tôi đã gặp các SQ khóa sinh, trong số đó có Trung tá Tháng".

Ngày nay tôi mình xác số kiến và cũng là dịp để cáo lỗi với ba vị sĩ quan niên trường cao cấp, tham dự cùng khóa với tôi.

Nếu tôi nhớ không lắm, Lễ Mãn Khóa CHTM tại Fort Leavenworth hẳn khác hẳn với lễ mãn khóa tại các địa điểm dân số lúc bấy giờ; không có việc kêu tên các khóa sinh, đứng lên bắt tay và nhận bằng. Sau lễ mãn khóa chính thức, mẹ tôi về thăm quyên của chính phủ HK đã mời tôi lên xe, đến Câu lạc bộ Sĩ Quan tại Fort Leavenworth, để tiếp nhận tôi tham gia một khóa học đang thi hành ở Nam Mỹ. Dĩ nhiên là tôi đã quên chi tiết. Ba vị Niên trưởng cũ thức mời tôi sao tôi bị quên mất khi lễ mãn khóa về thăm mẹ tôi, vì tôi không có mặt trong cuộc gặp gỡ với Tướng Trưởng. Vì tính cách tôi mất của và quên, tôi chỉ tránh né câu trả lời chính xác lúc bấy giờ; tôi chỉ trả lời, tôi đã có hẹn với một người bạn tại một khách sạn sau lễ mãn khóa. Như vậy tôi không bao giờ thấy rõ phu nhân Trưởng vì quan khách ngồi trên khán đài, rất xa với trí của khóa sinh. Trân trọng kính mong các vị Niên trưởng của tôi thông cảm.

Dù sao tôi vẫn khâm phục trí nhớ còn lời và tấm lòng của Phu nhân Tướng Trưởng.

Tôi không quên rằng tôi đã tìm được nhà tạm trú của Tướng Trưởng, chỉ khoảng mấy tuần lễ sau ngày lễ mãn khóa. Tuy nhiên tôi chỉ mượn trường ra bắt taxi của TT Ford cho chính Tướng Ngô Quang Trưởng mà thôi, nếu Tướng Trưởng có mặt tại đêm hôm ấy. Tôi thay Tướng Trưởng về nhà.

3. Lịch Sử Giá Trị Lịch Sử

Thá hái bác thá cáa Táng Tháng Gerald Ford và nhiáu công đán, thá tán trao đái giáa 2 nguyên thá quác gia - Richard Nixon và Nguyán Văn Thiáu - đác xá đáng nhá mát áp lác, sá phán mián Nam VN cá thá thay đái hay kháng?

Thá hái Đáo Luát quyán hán chián tranh cáa táng tháng ngày 07 tháng 11 năm 1973(3), cá thá vá hiáu háa các bác thá cam kát cáa Táng Tháng Nixon vái Táng Tháng Nguyán Văn Thiáu hay kháng?

Sau đáy là nháng yáu tá cán thiát cho câu trá lái cáa các sá gia.

(1) Theo nguyên tác Táng Tháng HK thiát láp chánh sách ngoái giao, cáng nhá kháng cán thông báo nháng bác thá trao đái thông tháng giáa các nhá lánh đáo, ngoái trá các tháa ác chánh thác. Vì váy cá thá Táng Tháng Nixon đá ám nhám Quác Hái vá các lá thá cam kát trán, khi QH biáu quyát ngoái vián cho VN trong năm 1974 và 1975.

(2) Bác thá cam kát trán kháng cá giá trá pháp lý vá công pháp quác tá, nán TT Nixon kháng cán thông báo cho láng vián quác hái hay qua ban ngoái giao cáa láng vián quác hái HK. Hán náa dá cá trái vái nguyên tác kháng cán thiát, Ông Nixon ván làm theo ý Ông áy; Vá Watergate là yáu tá trong câu trá lái vá hành vi coi tháng luát pháp cáa ông Nixon.

(3) Nháng nhá lác tìm kiám bác thá náy kháng phái mát mình tái, mà là mác tiáu tìm kiám tá mái khía cánh cáa nhám quân đái, báo chí và chánh trá HK tái thái đái máy.

(4) Các bác thá trao đái áy cá giá trá vá khía cánh chánh trá cáa HK, đái vái các nác đáng minh cáa HK. Thông tháng vì thá đán trác quác tá, các lái cam kát cáa TT HK tián nhiám, cáng là mát yáu tá đá chánh sách HK và láng vián cán nhác pháng trán cho chánh sách, vián trá quân sá và kinh tá cho các nác đáng minh.

(5) Có nhìn xem phần ông nhanh nhẹn của ông sponsor của tôi và sự giúp đỡ của TT Ford, có thể là một yếu tố để suy nghĩ cho hiện tại của sự tiến bộ của các thế hệ trẻ hiện tại đi tìm chúng ta đã mất nó ở đâu tháng 5/1975..

(6) Đợt Luật quy định hạn chế tranh của ông tháng ngày 07 tháng 11 năm 1973 chỉ có giá trị kể từ ngày ký; các bên tham ký đã xảy ra trước Hiệp ước Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973(4).

Vì thế tôi xin đặt những câu "open question" cho các sự gia nhập các bên tham ký kể từ ngày tiến bộ tháng 5/1975.

(a) Phải chăng Quân Cán Miện Nam không bị tù tội?

(b) Phải chăng tất cả Quân Cán Miện Nam đều được di cư qua HK trong năm 1975?

(c) Phải chăng không có các hiện tượng ngụy dân vô tội bị chết trên biển cả?

(d) Phải chăng tình hình chính trị của VN khác hẳn với lịch sử VN hiện tại?

.....

Thế hiện nay TT Thiệu can đảm sẽ dùng các thế trên để áp lực, đi u đình với TT Nixon, và có thể với QHKK trước ngày mất nó, thì các sự gia sự trở lại ra sao các câu hỏi sau đây.

(1) Phải chăng HK đã can thiệp vì hiện tượng xâm lăng, vì phạm hiệp định của CSVN? Chiện trước ông Ba Mê Thuật chỉ là một chiện thuật thăm dò phần ông của HK.

(2) Phải chăng QHKK không giảm quân viễn chinh và kinh tế cho VNCH? Không phải 100% QHKK đang tâm bä räi miền nam.

Hãy để dành cho các sự gia, trả lời các câu "open question" nêu trên, với những dữ kiện khả tín.

Tham khảo

(1) Nguyễn Tiến Hoàng & Jerold L. Schechter, Hội Sĩ Mọt Dinh Đäc Lập, C&K Promotion, Inc., Los Angeles,

(2) www.generalhieu.com

(3) <http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/dye4/medialib/docs/warpower.htm>
www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33803.pdf

(4) https://facultystaff.richmond.edu/~ebolt/history398/Notes_Paris_Peace.html

Trän Văn Thiäng, K.17

30 tháng 05 năm 2010

Cäp nhật ngày 05/06/2010

Chú thích: Nàng ca sĩ và người em của Tướng thượng Nguyễn Văn Thiệu theo sự phỏng đoán của chúng tôi chính là nữ ca sĩ Thanh Lan và ông Hoàng Đäc Nhã (cho dù tác giả Trän Văn Thiäng chỉ ghi là em chỉ không là em họ). Trúc lâm Lê An Bình chú thích với tất cả sự dè dät.